

คริตาภรณ์ข้างเฝือก

✓ อำมาตย์เอก พระยาอรรณภะวิสุนทร (หงวน ศัตระกูล)

คริตาภรณ์มงกุฎสยาม

✓ อำมาตย์เอก หม่อมเจ้าได้ทอง

✓ อำมาตย์เอก พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต)

✓ อำมาตย์เอก พระอรรณพรัตศุภกิจ (เจริญ ตินเว็ด)

✓ อำมาตย์โท พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร)

เหรียญจักรพรรดิมาลา

✓ อำมาตย์เอก พระยาอรรณภะวิสุนทร (หงวน ศัตระกูล)

---

พระราชทานบรรดาศักดิ์

---

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่ข้าราชการในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา คือ

กระทรวงกลาโหม

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๓

✓ ให้นายร้อยเอก หลวงเผด็จสงคราม (ช่วง ทีปะโยธิน) เป็น  
หลวงโยธินเรืองเดช มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก หลวงรามพิชัย (บุญช่วย ไวทยานุวัตติ) เป็น  
หลวงไวยุทธการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก หลวงสิทธิพลชัย (แถม สมิติโยธิน) เป็น  
หลวงสมิติโยธิน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก หลวงอินทร์บริบาล (กฤษณ์ กฤษณะโยธิน)  
เป็นหลวงกฤษณะโยธิน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม  
ถ้อยศักดิ์ทินา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก หลวงศรีสุรการ (ตพ ดระโยธิน) เป็นหลวง  
ตพปฏิภักดิ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อยศักดิ์ทินา ๘๐๐

✓ ให้นายเจียม มุตต์มบัติ เป็นหลวงขจรเนติยุทธ์ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อยศักดิ์ทินา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก นายแก้วนพดลด้าน (คำ จารุโยธิน) เป็นขุน  
จารุโยธิน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อยศักดิ์ทินา ๖๐๐

☑ ให้นายร้อยโท นายไกรพลเด่น (แม่ฉิม ดักษณโยธิน) เป็น  
ขุนสุรดักษณโยธิน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อย  
ศักดิ์สัญญา ๒๐๐

☑ ให้นายร้อยโท นายก้านรงค์ราษฎร์ (แม่ฉิม มหารมย์) เป็น  
ขุนราษฎร์จันติก มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อย  
ศักดิ์สัญญา ๒๐๐

☑ ให้นายร้อยโท นายสิทธิสรเดช (แจ่ม เอกะโยธิน) เป็นขุนเดช  
โยธิน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม ถ้อยศักดิ์สัญญา ๒๐๐

#### กระทรวงวัง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๑

☑ ให้พระราชวรินทร์ (โชติ บุญนาค) เป็นจมนิจรักษาทองค้ำซ้าย  
กระทรวงวัง คงถ้อยศักดิ์สัญญา ๓๒๐๐

☑ ให้พระอักษรดัมบุรณ (แม่ฉิม สุธรรณเนตร) เป็นพระประกาศ  
มนเทียร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงวัง ถ้อยศักดิ์สัญญา ๘๐๐

☑ ให้หลวงวิจารณ์ราชกิจ (ผ่อง ศุภวรรณ) เป็นพระวิจารณ์  
ราชกิจ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงวัง ถ้อยศักดิ์สัญญา ๘๐๐

☑ ให้หลวงวิดิทธิเสวก (เทียบ ทัฬหะ) เป็นพระอักษรดัมบุรณ  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงวัง ถ้อยศักดิ์สัญญา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก นายทรงศรฤทธิ (จวน ชัยจินดา) เป็นหลวง  
ศรสุรการ มีตำแหน่งราชการในกรมทหารรักษาวัง จ.ป.ร. ถ้อย  
ศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก บุญ จันทร์วัด เป็นหลวงสิทธิพลชัย มี  
ตำแหน่งราชการในกรมทหารรักษาวัง จ.ป.ร. ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก ทอง กาญจนปาน เป็นหลวงราชแพทยาคม  
มีตำแหน่งราชการในกรมทหารรักษาวัง จ.ป.ร. ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายร้อยเอก สวัสดิ์ สวัสดิโยธิน เป็นนายทรงศรฤทธิ มี  
ตำแหน่งราชการในกรมทหารรักษาวัง จ.ป.ร. ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายร้อยโท ปาน เกตุระนนท์ เป็นนายก้านรงค์ราษฎร์ มี  
ตำแหน่งราชการในกรมทหารรักษาวัง จ.ป.ร. ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนราชมนต์รักษ (ไม้ กุศลทอวรรณ) เป็นหลวงวิจิตร  
ภักตการ มีราชการในกรมช่างที่ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายรองสุนทรมน้อย (แก๊ด วิชโรทัย) เป็นขุนพิทักษ์  
อาภรณ์ มีตำแหน่งราชการในกรมภูษามาตา ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้เจ้าแสงฤทธิรอนราญ (ชาว นนทบุรี) เป็นขุนสังกตพิมาน  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงวัง ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้นายรุดดำแดง (เถติม รุทธะวณิช) เป็นเจ้าแรงงานรุด  
ในกรมพระตำราวจนอกซ้าย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายจงภักดี (เชื้อ สุทธิรักษ์) เป็นเจ้าแฉ่งฤทธิรอนราญ  
ในกรมพระตำรวจใหญ่ซ้าย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายพันนายเอก นา ภวงค์ระนนท์ เป็นขุนศึกอาจารย์ มี  
ตำแหน่งราชการในแผนกพรหมณพิธ ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

### กระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๓

✓ ให้นายพันตำรวจเอก พระพิทักษ์ทวยหาร (ดีอ โทณวงค์) เป็น  
พระยาพิทักษ์ทวยหาญ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร  
ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐

✓ ให้หุดวงผดุงนิคมเขตร (ยอแซว นาทะทัก) เป็นพระปฐมเทวา-  
ภิมาด ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐

✓ ให้หุดวงนรกิจกำจร (ขัน สุชุม) เป็นพระสัมาโนไมตรีราชภูริ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐

✓ ให้หุดวงศรีวิเศษ (ใจ กนิษฐรัต) เป็นพระสับุตรดำครานุรักษ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสับุตรดำคร ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐

✓ ให้หุดวงนิพัทธชานุกุด (พร้อม ณถดาง) เป็นพระนิพัทธชานา-  
นุกุด ตำแหน่งผู้ว่าราชการอำเภอบะเตง จังหวัดยะลา ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายพันตำรวจโท หุดวงขจัดทารุณกรรม (เงิน หนูนภักดี)  
เป็นพระขจัดทารุณกรรม มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร  
ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

- ✓ ให้หลวงราชวรียงการ (บุญ กัณฑ์บุตร) เป็นพระราชวรียงการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐
- ✓ ให้หลวงวิจิตรจันทการ (เวท สัจจะเวท) เป็นพระดาร์เวทสังฆารักษ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐
- ✓ ให้หลวงประจำคดี (บัวรด จันทพิมพ์) เป็นพระประจำคดี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐
- ✓ ให้หลวงธรรมภาณีโกศล (โชน ธรรมศักดิ์) เป็นพระธรรมภาณีโกศล มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐
- ✓ ให้หลวงประนาทกรณ (ถม อินทรสุดร) เป็นพระประนาทกรณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐
- ✓ ให้หลวงประดาทรเวชการ (สาย กาดเศรณี) เป็นพระประดาทเวชการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนขจิตรอักษรการ (ยี่ อาชวานนท์) เป็นหลวงอินทรรักษา ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐
- ✓ ให้ขุนนิกรราษฎร์บำรุง (จอน สารีภานนท์) เป็นหลวงนิกรราษฎร์บำรุง ปลัดจังหวัดปัตตานี ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐
- ✓ ให้ขุนเบดงประศาสน์ (เบดง วิสูตรไชย) เป็นหลวงศรีสัตติกรรม ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐

✓ ให้ขุนจรรยาประจำต้น (จรรยา คชภูมิ) เป็นหลวงจรรยาประจำต้น  
ตำแหน่ง กรรมการใน กอง สุ่มหเทศำภิบาล มณฑลพิษณุโลก ถือ  
ศักดินา ๓๐๐๐

✓ ให้ขุนอนันต์ชุกรการ (ขันธุ์ บุญยะชุกร) เป็นหลวงอนันต์ชุกรการ  
ตำแหน่ง กรรมการใน กอง สุ่มหเทศำภิบาล มณฑลนครชัยศรี ถือ  
ศักดินา ๓๐๐๐

✓ ให้ขุนพิบูลย์ชนดาร์ (บรรจง สุกุทธิ) เป็นหลวงบรรจงชนการ  
ตำแหน่ง กรรมการใน กอง สุ่มหเทศำภิบาล มณฑลปัตตานี ถือ  
ศักดินา ๓๐๐๐

✓ ให้ขุนสมรรถศีรพรการ (ช่วง ทศนิยานนท์) เป็นหลวงสมัศร  
ศีรพรการ ตำแหน่งผู้ว่าราชการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือ  
ศักดินา ๘๐๐

✓ ให้ขุนศรีวราษุรักษ์ (ศรี บุญเชื้อย) เป็นหลวงศรีวราษุรักษ์  
ตำแหน่ง นายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้ขุนปราณีนรากร (ศรี มังศรีศีรรงค์) เป็นหลวงปราณีนรากร  
ตำแหน่ง นายอำเภอในจังหวัดเชียงราย ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้ขุนประดาร์ศีรราชฎร์ (พร กฤษณมิตร) เป็นหลวงประดาร์  
ศีรราชฎร์ ตำแหน่ง นายอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้ขุนวิมลนราภย์ (จำรัส วิภาตกตัต) เป็นหลวงวิมลประชาภย์  
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครปฐม ถือศักดินา ๘๐๐

- ✓ ให้ขุนทดประคำดี (กตัง เตมรติษฐ) เป็นหลวงทดประคำดี ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนบำราบจันทนิกร (นัม อินทสร) เป็นหลวงบำราบจันทนิกร ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนดมรรตชัยศรี (ตังกูย กุณทตบุตร) เป็นหลวงเต็มบางบริบาล ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนด้รศบุรานุรักษ์ (เหลอ เกรือนิต) เป็นหลวงด้รศบุรานุรักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนภูมิพิชัยเขตร (ทิม ทิวะวิภาค) เป็นหลวงภูมิพิชัยเขตร ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนเกษมประคำดี (บุญหยด ดุวรรณสวัสดิ์) เป็นหลวงเกษมประคำดี ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ขุนจงรักษ์ราชกิจ (โต บุญถิ่ง) เป็นหลวงจงรักษ์ราชกิจ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ถ้อยคดีนา ๘๐๐
- ✓ ให้ นายร้อยตำรวจเอก ขุนชำนาญนรานุรักษ์ (พร้อม ประภาสวัต) เป็นหลวงชำนาญนรานุรักษ์ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๖๐๐



✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนเพียรระงับพาด (บาไป สู่ยะโพธ) เป็นหลวงเพียรระงับพาด มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนชำนาญญัดมรรลภิจ (หอม ศัศวรรษย์) เป็นหลวงชำนาญญัดมรรลภิจ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนชาญนิคม (ทอง จันทรศร์) เป็นหลวงชาญนิคม มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนประดิษฐ์ศรีศิลป์ (ประดิษฐ์ หัดดีเสว) เป็นหลวงประดิษฐ์ศรีศิลป์ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนราชเขตตานุรักษ์ (เครือ จุลสวัสดิ) เป็นหลวงราชเขตตานุรักษ์ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนศักดิ์พลสิทธิ์ (ดิศ เฉมะสังค) เป็นหลวงศักดิ์พลสิทธิ์ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนรบอรินราบ (ดำ หุตปาน) เป็นหลวงรบอรินราบ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถึงศักดิ์ตึกตึกนา ๒๐๐

√ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุมดวงขุนทด (หรั่ง ภาสะพันธ์) เป็น  
หลวงณรงค์ขุนทด มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถือ  
ศักดินา ๒๐๐

√ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนส์ท่านพดด้วง (สิน จันทรทรัพย์)  
เป็นหลวงสะท่านพดด้วง มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร  
ถือศักดินา ๒๐๐

√ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนพิบูลย์อนุโยคกิจ (สง่า รักษิตานนท์)  
เป็นหลวงพิบูลอนุโยคกิจ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร  
ถือศักดินา ๒๐๐

√ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนส์นั้นไตรภพ (โต๊ะ บิณฑประทีป)  
เป็นหลวงส์นั้นไตรภพ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถือ  
ศักดินา ๒๐๐

√ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนกำแพงสิงหนาท (อิน ไชยพิพัฒน์)  
เป็นหลวงกำแพงสิงหนาท มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร  
ถือศักดินา ๒๐๐

√ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชุนศรีสำมารถ (สอน เทวาคูดี) เป็น  
หลวงศรีสำมารถ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถือ  
ศักดินา ๒๐๐

✓ ให้ขุนอาจอัคร์การ (อาจ ศิริขันธ์) เป็นหลวงอาจอัคร์การ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนศิริแพทย์พิสุทธ์ (สถาน ศิริเพชร) เป็นหลวงศิริแพทย์  
พิสุทธ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนสุขเวชวรกิจ (จรรยา ทองคง) เป็นหลวงสุขเวชวรกิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนไมตรีแพทย์รักษ์ (นพ จงมคุ้ม) เป็นหลวงไมตรีแพทย์  
รักษ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล) เป็นหลวงจำเนียรคดี มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนรักษนรา (เต็ม บุญยรัตพันธุ์) เป็นหลวงรักษนรา  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนวรกิจอักษร (วอน พรหมบุตร) เป็นหลวงนิกรจำนง มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนนิเทศคดี (ม.ร.ว. อุบล สนิทวงศ์ ณอยุธยา) เป็นหลวง  
นิเทศคดี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนสวัสดิ์อักษร (สวัสดิ์ คุปตารักษ์) เป็นหลวงสวัสดิ์อักษร  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนพิทักษ์ทัศนนิกร (พุม คงทรัพย์) เป็นหลวงพิทักษ์ทัศน  
นิกร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนเทพวรดิษฐ์ (หญิง จันทนียงยง) เป็นหลวงเทพวรดิษฐ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายบุญเชย บิตรชาติ เป็นหลวงประพันธ์ไพรัชชพากย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายหัตถ์ สุนทรภักดิ์ เป็นหลวงอรรถสุนทรภักดิ์วิ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายอิน โภษะจนาฉนวน เป็นหลวงอรรถเวทีโภษะจนาฉนวน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายนิศย เปาเวทย์ เป็นหลวงนิศยเวชชวิศิษฐ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนโชติเชษฐการ (หนุ่ม ฉายะบุตร) ป. เป็นขุนโชติเชษฐการ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้ขุนอาทรคณัตถการ (เป้ บุญตั้ง) ป. เป็นขุนอาทรคณัตถการ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้ขุนวรประศาสน์ (ประมุข จารุวร) ป. เป็นขุนจารุวรพันธ์ ตำแหน่งกรรมการในวงศมุนเฑศำภิปาส มณฑลปราจีนบุรี ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนธนสารคุณธรรักษ์ (เคน ธรรมเสนา) ม. เป็นขุนรัฐกิจบริหาร ตำแหน่งกรรมการจังหวัดอุดรธานี ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ชุนญาณประคำณ (อ่าน บุราวงศ์) ป. เป็นชุนญาณประคำณ ตำแหน่งกรรมการจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้ชุนภักดีโยธา (พร้อม นุตานนท์) ป. เป็นชุนภักดีโยธากร ตำแหน่งกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้ชุนวิมตธุระประมาณ (แดง วิมตสุด) ป. เป็นชุนวิมตธุระประมาณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้หม่อมอนุกิจการ (~~หม่อม~~ เมือง (หม่อม) ) เป็นชุนอนุภูตราชกิจกรกรมการพิเศษจังหวัด~~เชียงใหม่~~ <sup>(พร)</sup> ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายเคตือน รัตนวร เป็นชุนรัตนวรพงศ์ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายเนื่อง ปานนิกรบุตร เป็นชุนอุตตวรตติถาภิชาติ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดอุตตวรตติถ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายชั้น วรคามิน เป็นชุนนรภิกษการ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายด้วดี บุญเยี่ยม เป็นชุนอุบชารนิกมกิจ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายเบน เกิดสามเด่น เป็นชุนปริยัตเขตตานุรักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอในจังหวัดระนอง ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายเด็ก กนิษฐสุด เป็นขุนทรงตำรวจ ตำแหน่งนายอำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายถ้วน คณิตกัน เป็นขุนนครไทยพิทักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้นายทองดี สุวรรณนิคม เป็นขุนบรรณกรณโกศล ตำแหน่ง กรรมการในกองสมุดเทศบาลนครนครสวรรค์ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก หม่อมหลวงประสงค์ ดารากร ณอยุธยา เป็นขุนอารักษ์ประชากร มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก จันทรา กมลจันทร์ เป็นขุนต้นมรคา-  
นันต์ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ศิริ วัฒนนท์ เป็นขุนฤทธิสรไกร มี  
ตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก เจริญ นวะมวัฒน์ เป็นขุนเจริญตำรวจ  
การ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก ชิด ชิตามร เป็นขุนอภิบาลเขตต์นคร  
มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายร้อยตำรวจเอก มงคล ประภาสวัต เป็นขุนหุตราชภักดี  
มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้นายร้อยตำรวจเอก สุวิสูตร โกมลวิสูตร เป็นขุนสุรการ  
บัญชา มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายร้อยตำรวจโท ปาน จุฑาสังห์ เป็นขุนขยนิรักษากิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายร้อยตำรวจโท เจริญ ปาณะสารทนต์ เป็นขุนบำรุงทวย  
ราษฎร์ มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายร้อยตำรวจโท ไใหญ่ มหสู่วันณ เป็นขุนละเกิงรณกาจ  
มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายร้อยตำรวจโท แสง มีตติกาภา เป็นขุนไผ่ไทยพิทักษ์  
มีตำแหน่งราชการในกรมตำรวจภูธร ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายเหนือ เตชะเวช เป็นขุนมะตุงเตชะเวช มีตำแหน่งราช  
การในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายสุดใจ พระฉายะสุต เป็นขุนสุดเวชพิศาด มีตำแหน่งราช  
การในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายคี สุทธิเวช เป็นขุนสถิตเวชศาสตร์ มีตำแหน่งราชการ  
ในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายสอน อันตะริกานนท์ เป็นขุนสอนสุขกิจ มีตำแหน่งราช  
การในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๔๐๐

ให้นายสนั่น เทพวดี เป็นขุนนาทวิชเวช มีตำแหน่งราชการ  
ในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๔๐๐

✓ ให้นายแห เวรศาสตร์ เป็นขุนเวรศาสตร์เวชชการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายผล รักตะผลิน เป็นขุนประภคผลเวชช์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายกิจ สิงหโชติ เป็นขุนสิงหโชติสุขแพทย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้นายแห่ง สัจวานิช เป็นขุนสัจจเวชชการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายเจือ จันทรส์มาน เป็นขุนจันทรเวชชส์มาน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายสุน กิริตส์นทร เป็นขุนกิริตส์นทรพงส์ ตำแหน่งกรรมการจังหวัดชลบุรี ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายศรีสวัสดิ์ อุนคำ เป็นขุนศรีสวัสดิ์ประปา มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายพยอม ดีงานุช เป็นขุนดีดาศคต ตำแหน่งกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายเป็ตอง โมกษะตมิต เป็นขุนเป็ตองประชาพาช มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายจัน กนุกะมกุต เป็นขุนราชรักษา ตำแหน่งกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้อยคดีนา ๕๐๐



✓ ให้นายจิ๋ว มหานครานนท์ เป็นขุนสิทธิสุรทนต์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้นายแดง กนิษฐสุต เป็นขุนนรกิจบริหาร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้นายโชค ชมธวัช เป็นขุนรักษ่นราทร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

✓ ให้นายนิยม สุวรรณดิษฐ์ เป็นขุนสิทธิสุวรรณพงศ์ กรมการพิเศษจังหวัดราชบุรี ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

#### กระทรวงการต่างประเทศ

✓ ให้ขุนภาษาพิรัช (กิมโป้ เต๋อสุจิ) เป็นหลวงภาษาพิรัช มีตำแหน่งราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนประเสริฐไมตรี (วงศ์ โชติกเสถียร) เป็นหลวงประเสริฐไมตรี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนวาจาสุนทร (ภู หทัยช) เป็นหลวงวาจาสุนทร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนศิริรัฐการ (บุญเหลือ ศิริณ) เป็นหลวงศิริรัฐการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้นายถวิล อรรถยุกติ เป็นขุนวิสูตรวิรัชเทศ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

#### กระทรวงธรรมการ

✓ ให้พระวิเทศตรุณการ (กวย กนิษฐานนท์) เป็นพระยาราษ  
ดีมาจารย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยศักดิ์นา ๓๐๐๐

✓ ให้หัตถวงดำโรชรัตนนิมมานก์ (ดำโรช สุขยางค์) เป็นพระ  
ดำโรชรัตนนิมมานก์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อย  
ศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงวิชานตรุณกิจ (กิม อิงคะวณิช) เป็นพระวิชาน  
ตรุณกิจ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายศิริ ดีตปรีชา เป็นหลวงศิริปรีชาธรรมปาฐก มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายทองดี เรศานนท์ เป็นหัตถวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายผล ดินธุระเวชญ์ เป็นหัตถวงผลสัมฤทธิ์กสิกรรม มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้ขุนภารดำรงค์ (เพื่อง นาวาชื้อะ) เป็นหัตถวงภารดำรงค์ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้นายชต มหาจันทร์ เป็นขุนวิเทศธุณการ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายหืด เกิดบ้านตะเคียน เป็นขุนณะเดิมวิทยาตั้ง มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายเกตุ ดุ๊กถิ่นทะเลตุ เป็นขุนเกตุทัศนวิทยาพยาธิ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายวงศ์ ก.ร. มิกานนท์ เป็นขุนบำนาญวรวิจน์ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายจำรัส นาราคาม เป็นขุนศาลตรัฐนทร มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายทองดี เห่งวิรุฒม์ เป็นขุนต้นทิศวิทยาดัชนี มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงธรรมการ ถ้อยคดีนา ๕๐๐

#### ราชบัณฑิตยสภา

✓ ให้หลวงสมิทธิเดชา (อู๋ ตาปานนท์) เป็นพระพรหมพิจิตร มี  
ตำแหน่งราชการในราชบัณฑิตยสภา ถ้อยคดีนา ๘๐๐

#### กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

✓ ให้หลวงภัทรรกิจโกศล (เทียม โดษะนันท์) เป็นพระภัทร  
กิจโกศล มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อย  
คดีนา ๘๐๐

✓ ให้หลวงพนิชภณทัตพททชาจารย์ (ย. บามันย์) เป็นพระ  
พนิชภณทัตพททชาจารย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์  
และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้ขุนบูรณเวชวาณิชย์ (หงวน บูรณเวช) เป็นหลวงบูรณ  
เวชวาณิชย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  
ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้หม่อมหลวงเดช ดนิตวงศ์ ณอยุธยา เป็นหลวงเดชดหกรณ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้หม่อมหลวงเพ็ญศ อิศรเสนา ณอยุธยา เป็นหลวงพิสุจน์  
พานิชยดักษณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  
ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้นายชม จารุรัตน์ เป็นหลวงคหกรรมบดี มีตำแหน่งราชการ  
ในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๖๐๐

✓ ให้นายจรรยา จันทรดมบูรณ์ เป็นขุนประเสริฐสุภมาตรา มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายบุญชู ง่วนเตี้ยวงศ์ เป็นขุนสำรวจมาตรากิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้นายแก้ว อยู่บียะ เป็นขุนบียบรรณดาร์ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

- ✓ ให้ นายเช เตชะโกศยะ เป็นขุนประมาณบรรณสิทธิ์ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนชนย์นุกฤตยุกต์ (เมียง เชื้อเทค์) เป็นขุนชนย์นุกฤตยุกต์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนดำริรักษาน (ชื่น รื่นอารมณ์) ป. เป็นขุนดำริรักษาน มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนพิมพ์ ไทรเดช (เพชร อินพรม) ป. เป็นขุนพิมพ์ ไทรเดช  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนดิถีธิดารนาท (เด็ก เกียรติสุต) ป. เป็นขุนดิถีธิดารนาท มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนมนต์เนติ (เอ่งเขี้ยว เครือตราชู) ป. เป็นขุนมนต์เนติ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนพัทธพาท (อิน ศรีวิจิตร) ป. เป็นขุนพัทธพาท มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนวุฒิวิเศษ (โชติ คุณาทอง) ป. เป็นขุนวุฒิวิเศษ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนวดีเดชา (เสงี่ยม กาญจนส์ภา) ป. เป็นขุนวดีเดชา มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐
- ✓ ให้ ขุนวรรณวิชัย (ตุ้ย แยมันด้า) ป. เป็นขุนวรรณวิท มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

ให้ขุนกิตติวัจน์ ( จู ไชยบุตร ) ป. เป็นขุนกิตติวัจน์ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนอินทร์ ไทรเดช (สง่า วรกุล) ป. เป็นขุนอินทร์ ไทรเดช  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนอรรถภักย์ (เที่ยง จุพงษ์เสวี) ป. เป็นขุนอรรถภักย์ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนทรัพย์สารดาทร (ชื่น วันทวิมพ์) ป. เป็นขุนทรัพย์สารดาทร  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนศีขรนิรุกติ (เดียม แก้วสกุล) ป. เป็นขุนศีขรนิรุกติ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนกาญจนมาตรวิจักษ์ (เผือก กิ่งกาญจน) ป. เป็นขุนกาญจน  
มาตรวิจักษ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  
ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนเอกไปรษณีย์ (เข้ม เขยไธภณ) ป. เป็นขุนเอกไปรษณีย์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนศิริศาสตร์ (ห่อ ทองจันทร์) ป. เป็นขุนศิริศาสตร์ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

ให้ขุนโทรวัจนวิศิษฐ์ (จวง เขจรบุตร) ป. เป็นขุนโทรวัจนวิศิษฐ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนวรวิจิตร ( เต็ก มัดาน ) ป. เป็นขุนวรวิจิตร มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนไทรสารสิทธิ์เวศ ( โศ เต็กษณานนท์ ) ป. เป็นขุนไทรสาร  
สิทธิ์เวศ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  
ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนวิทย์กฤษประภาศ ( พิณ ณ ตะกั่วทุ่ง ) ป. เป็นขุนวิทย์กฤษ  
ประภาศ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  
ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนกวีวโรจวินิต ( เต็ก พิศดยบุตร ) ป. เป็นขุนกวีวโรจวินิต  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนทิวณิษกรณ ( บุน วิศาตต์สวัสดิ์ ) ป. เป็นขุนทิวณิษกรณ  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนบวรวิทย์วัตร ( เขียร จันทรสถาวร ) ป. เป็นขุนบวรวิทย์วัตร  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนดมานมรรคาศัพท์ ( แดวง ชุระสาร ) ป. เป็นขุนดมานมรรค  
ศัพท์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อย  
คดีนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนไทรเดชแถดงอรรถ ( จัน ดมารังคสุต ) ป. เป็นขุนไทรเดช  
แถดงอรรถ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  
ถ้อยคดีนา ๕๐๐

- ✓ ให้ขุนวิษณุเวศ ( ฉัตร ภู่อุวรรณ ) ป. เป็นขุนวิษณุเวศ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนสดับตตวาท ( สวัสดิ์ วิมุกตานนท์ ) ป. เป็นขุนสดับตตวาท มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนกัตยานุกิจวิจารณ์ ( หงษ์ กัตยานุกุล ) ป. เป็นขุนกัตยานุกิจวิจารณ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนวิทย์การโกศล ( ชาม ศรีสมุท ) ป. เป็นขุนวิทย์การโกศล มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนวิทย์บรรณวิวัฒน์ ( บุญ มั่งอะนะ ) ป. เป็นขุนวิทย์บรรณวิวัฒน์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนเดชชวนะ ( ผด อมาตยกุล ) ป. เป็นขุนเดชชวนะ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนศิลป์เปลื้อง ( ผาด เพิ่มทอง ) ป. เป็นขุนศิลป์เปลื้อง มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐
- ✓ ให้ขุนญาณไตรเดช ( พ่วง แดงจำรูญ ) ป. เป็นขุนญาณไตรเดช มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถ้อยคดีนา ๕๐๐



✓ ให้ขุนประเสริฐดำรงกิจ (สาย วิทยาติลก) ป. เป็นขุนประเสริฐดำรงกิจ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถึงศักดิ์กตนา ๕๐๐

✓ ให้ขุนด้มานรถากด (เขื่อน บุญยประเวศ) ป. เป็นขุนด้มานรถกด มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ถึงศักดิ์กตนา ๕๐๐

กระทรวงยุติธรรม

✓ ให้หัตถวงดำรงดำรงประพันธ์ (ชั้น จารุวัตร) เป็นพระดำรงดำรงประพันธ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถึงศักดิ์กตนา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงมณฑานวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) เป็นพระมณฑานวิมลศาสตร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถึงศักดิ์กตนา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงดุดยกรมรাত্র (ใหญ่ ดพานุกรม) เป็นพระดุดยกรมรাত্র มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถึงศักดิ์กตนา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงดุดยกรณพิทาร์ณ (เชิด บุญนาค) เป็นพระดุดยกรณพิทาร์ณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถึงศักดิ์กตนา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงพรหมประชา (เจริญ จารุภักดี) เป็นพระศุภยการณ  
โกวิท มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงศุภยกิจฉัจจารักษ์ (เถติม อมาตยกุล) เป็นพระ  
ศุภยกิจฉัจจารักษ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงศุภยทัณฑชานาณัติ (บรรจบ ศรณัมภ์) เป็นพระ  
ศุภยทัณฑชานาณัติ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงศุภยทรรศนปฏิภาณ (ท้อ ศันติเจริญ) เป็นพระ  
ศุภยทรรศนปฏิภาณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงศุภยชารณปรีชาไวท์ (ยม สุขานุศาสตร์) เป็นพระ  
ศุภยชารณปรีชาไวท์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงศุภยนัยบัญญัติราชฎร์ (นพ สุวรรณนาถ) เป็นพระ  
ศุภยนัยบัญญัติราชฎร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หัตถวงศุภยนาทนัยพิจิตร (มังกร เพชรชาติ) เป็นพระ  
ศุภยนาทนัยพิจิตร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยนิติศาสตร์โกศล (ตั้งวาด เพ็ชรพิจารณ์) เป็นพระศุดยนิติศาสตร์โกศล มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยพนธ์อรรทวากย์ (เข้ม รัตติประกร) เป็นพระศุดยพนธ์อรรทวากย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยพากย์สุวัฒน์ (ปิ่นท์ ปัทมชุกราน) เป็นพระศุดยพากย์สุวัฒน์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยรักษัจรรยาวัตร (สง่า ประทุมรัตน์) เป็นพระศุดยรักษัจรรยาวัตร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม  
ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยรัตน์พจนาท (ถนอม ศุขกิจ) เป็นพระศุดยรัตน์พจนาท มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยวาทันธุ์อัฐฤษดี (เต็ก ดิมบีสุต) เป็นพระศุดยวาทันธุ์อัฐฤษดี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถือ  
ศักดินา ๘๐๐

✓ ให้หุดวงศุดยวิทย์สรพิณาด (โชติ รัตพงศ์) เป็นพระศุดยวิทย์สรพิณาด มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถือศักดินา ๘๐๐

✓ ให้ขุนสรรพแพทย์พิศาล (เพียร บุญยะผลึก) เป็นหลวง  
สรรพคนพิพัชร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้ขุนพิทักษ์นนทสิทธิ์ (เชื้อม ล่าครานนท์) เป็นหลวงพิทักษ์  
มนุศาสตร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายปรัด พนมยงค์ เนติบัณฑิต เป็นหลวงประดิษฐ์  
มนุธรรม มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายทองสุก กาพิศิษย์ เนติบัณฑิต เป็นหลวงสรอรรถ  
อำนวย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายพูน ไชยภักดิ์ เนติบัณฑิต เป็นหลวงพฤตสารประดิษฐ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายพุ่ม กาญจนภักดิ์ เนติบัณฑิต เป็นหลวงพินิจดุจดัญ  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายบัณฑิต อริยพานิช เนติบัณฑิต เป็นหลวงพิชัยบัณฑิต  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายทองคำ ประคองหังดีต เนติบัณฑิต เป็นหลวงประ-  
ไพพิทยาคุณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๖๐๐

✓ ให้นายชิต อ่องแดงคุณ เนติบัณฑิต เป็นหลวงวิจิตรเนติขันธ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายเค็ดอบ บุคัยนาก เนติบัณฑิต เป็นหลวงนาถนิตชาดา  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายชอบ เพ็ญชาติ เนติบัณฑิต เป็นหลวงชำนาญเนติศาสตร์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายวรดี พรหมด้าชา ณัดถนนคร เนติบัณฑิต เป็นหลวง  
วรนิติปรีชา มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อย  
ศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายไห่ ทุมวิภาต เนติบัณฑิต เป็นหลวงทรงนิตกรณ  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายบัวนุกิม ชัยพานิช เนติบัณฑิต เป็นหลวงบริรักษ์จรรยา  
วัตร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายเจริญ ราษฎร์สวัสดิ์ เนติบัณฑิต เป็นหลวงเจริญฤทธิศาสตร์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายนพ ภมรลัด เนติบัณฑิต เป็นหลวงนรธัญบัญชา  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายทองพูน พลวิเศษ เนติบัณฑิต เป็นหลวงวิบุตย์เนติขันธ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายกฤษ รัตทอง เนติบัณฑิต เป็นหลวงกำจรรณิศาร มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายบุญช่วย สรรค์ชาติ เนติบัณฑิต เป็นหลวงสรณิตยาคม  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายเชอณ ยมจินดา เนติบัณฑิต เป็นหลวงอาทรศักดิ์ราษฎร์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายโชติ ชัยโชติก เนติบัณฑิต เป็นหลวงชานนตกรรม  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายยุกิง ปริกสุวรรณ เนติบัณฑิต เป็นหลวงยุติศักดิ์  
โกศล มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายเป้า นุกฤต เนติบัณฑิต เป็นหลวงประธานคดีศาสตร์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้นายประเสริฐ ศิริสัมพันธ์ เป็นหลวงประเสริฐมธุกิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

✓ ให้หลวงโสภณหิรัญกิจ (ห่อ สรเทศน์) เป็นพระโสภณ  
หิรัญกิจ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อย  
ศักดิ์นา ๘๐๐

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๕ หน้า ๒๗๔๘

✓ ให้หลวงชำนาญตรวจการ (จิ่ง เจาศินันท์) เป็นพระชำนาญตรวจการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้หลวงรัฐหิรัญยากร (ด่อน ลุกนระตามร์) เป็นพระรัฐหิรัญยากร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้หลวงดโมธรชนดาร์ (ซัน เตชะเด็น) เป็นพระดโมธรชนดาร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

✓ ให้ขุนดำทศุภรัษฎ์ (ผิว สุภาพนะติดก) เป็นหลวงดำทศุภรัษฎ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๒๐๐

✓ ให้ขุนพิฒฐุบรรณกร (จัย ไม้เจดิม) เป็นหลวงพิฒฐุบรรณกร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๒๐๐

✓ ให้ขุนพิณฐุวัฒนามาตย์ (บุญรอด พิณฐุวัฒน) เป็นหลวงพิณฐุวัฒนามาตย์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๒๐๐

✓ ให้ขุนจ่างโกษิศร์ (จัน เอกะพันธุ) เป็นหลวงจ่างโกษิศร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีนา ๒๐๐

✓ ให้ขุนบริบาลบรรณกิจ (มาลัย นุเคราะห์) เป็นหลวงบริบาลบรรณกิจ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้ขุนแสงสวัสดิการ (แสง อมาตยกุล) เป็นหลวงแสงสวัสดิการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้ขุนศรีสุพรรณราช (แสง จันทมนต์) เป็นหลวงศรีสุพรรณราช มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้ขุนบริคุตบรรณกร (ผืน จงกตพันธ์) เป็นหลวงบริคุตบรรณกร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้ขุนอังกิยาทร (วงศ์ อัมตรวงศ์) เป็นหลวงอังกิยาทร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้ขุนดิถีชนศักดิ์ (ถม สุวรรณัทธะ) เป็นหลวงดิถีชนศักดิ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐

✓ ให้ขุนประกอบบรรณกิจ (เฉลิม ประกอบผล) เป็นหลวงประกอบบรรณกิจ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยศักดิ์นา ๒๐๐



✓ ให้ขุนศุภนัยเนตรรักษ์ (เพ็ง ศิริภักดี) เป็นหลวงศุภนัยเนตรรักษ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึงศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนขำรงบรรณดาร์ (เจริญ ศิริโภาค) เป็นหลวงขำรงบรรณ  
ดาร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึง  
ศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนประสิทธิ์บรรณดาร์ (ถมยา เหมะคิดปิ่น) เป็นหลวง  
ประสิทธิ์บรรณดาร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหา  
สมบัติ ถึงศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนสำรวจรวมผล (กุหลาบ โพธิ์สิทธิ์) เป็นหลวงสำรวจ  
รวมผล มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึง  
ศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนสุนทรศุภกิจ (อ้น ฉัตรเด่น) เป็นหลวงสุนทรศุภกิจ  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึงศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนพิรุฑ์ธรรักษ์ (บัว จาคูวร) เป็นหลวงพิรุฑ์ธรรักษ์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึงศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนโหดกิตยานุพัทธ (อ๋ โหดระกิตย์) เป็นหลวงโหดกิตยา-  
นุพัทธ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึง  
ศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้หม่อมหลวงไววิวัฒน์ กุญชร ณอยุธยา เป็นหลวงวิ  
วุฒิปรีชา มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อย  
คดีศึกษา ๖๐๐

✓ ให้นายฉนม ยวงทรัพย์ เป็นหลวงอรรถพัสดุการ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๖๐๐

✓ ให้นายสวัสดิ์ เสวตะดิษ เป็นหลวงสวัสดิ์ดิษนบาด มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๖๐๐

✓ ให้ขุนด้ภักษรภิจ (ชาว อีรียาพร) ป. เป็นขุนด้ภักษรภิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๕๐๐

✓ ให้ขุนฤทธิคุปต์ โภโค (เพิ่ม ฤทธิคุปต์) ป. เป็นขุนฤทธิคุปต์  
โภคัย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อย  
คดีศึกษา ๕๐๐

✓ ให้นายเชอ ชุมประยูร เป็นขุนประยูรโภคราช มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๕๐๐

✓ ให้นายเวศ นาคพันธ์ เป็นขุนเวทชนรภักษ์ มีตำแหน่งราชการ  
ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๕๐๐

✓ ให้นายบุญ ชูประพันธ์ เป็นขุนพินิจพัสดุ มีตำแหน่งราชการ  
ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๕๐๐

✓ ให้นายสอน สว่างสมวงษ์ เป็นขุนพิจารณาคลังพัสดุ มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถ้อยคดีศึกษา ๕๐๐

กระทรวงเกษตรราชการ

✓ ให้หลวงรุทรอักษร (พงศ์ ศีร์วรรณะ) เป็นพระรุทรอักษร  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงเกษตรราชการ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

✓ ให้ขุนบริหารวนเขต (ฉัตร ชูเกียรติ) เป็นหลวงบริหารวนเขตต์  
มีตำแหน่งราชการในกรมป่าไม้ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนด้มานวนกิจ (จ้อย ดอนันต์) เป็นหลวงด้มานวนกิจ  
มีตำแหน่งราชการในกรมป่าไม้ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนประเสริฐวันศาสตร์ (กิมใช้ บุญมงคล) เป็นหลวงประเสริฐ  
วันศาสตร์ มีตำแหน่งราชการในกรมป่าไม้ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนวิดาศวันวิทย์ (เมธี รัตนประสิทธิ์) เป็นหลวงวิดาศวัน  
วิทย์ มีตำแหน่งราชการในกรมป่าไม้ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนวิบูลย์วนกิจ (ไค้ ธรรมบุตร) เป็นหลวงวิบูลย์วนกิจ  
มีตำแหน่งราชการในกรมป่าไม้ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนพัฒนชดเกษม (เส็ง ดันะวัต) เป็นหลวงพัฒนชดเกษม  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงเกษตรราชการ ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนสถลสถานพิทักษ์ (หรั่ง นิมิหุค) เป็นหลวงบริรักษ์นิต  
เกษตร มีตำแหน่งราชการในกระทรวงเกษตรราชการ ถ้อย  
ศักดิ์นา ๖๐๐

✓ ให้ขุนนิติการทะเบียน (เฉื่อย ไฉทยาคม) เป็นหลวงนิติการ  
ทะเบียน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงเกษตรราชการ ถ้อย  
ศักดิ์ทินา ๒๐๐

✓ ให้ขุนวิศาคาถกดีผล (ฮืด ชีพดำทึบ) เป็นหลวงวิศาคาถกดีผล  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงเกษตรราชการ ถ้อยศักดิ์ทินา ๒๐๐

✓ ให้นายชิวระนายะกำ กุมาระกะ เป็นหลวงภูวดตนิเทศกิจ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงเกษตรราชการ ถ้อยศักดิ์ทินา ๒๐๐

### รายวันพระราชทานสัญญาบัตรยศทหาร

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกขุนนาง ณ พระที่นั่ง  
อนันตสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร  
ยศแก่ผู้ต่อไปนี้ ให้มียศแล้ว คือ

นายพลโท พระยาศรีธรรมราชภักดี (ม.ร.ว. นาย กำภู ณอยุธยา)

นายพลตรี หม่อมเจ้าทองที่ฉาย

นายพลตรี พระยาเด็ญณรงค์ฤทธิ (ม.ด. เด็ก ดนิตวงศ์ ณอยุธยา)

นายพลตรี พระยาถกดยุทธโกษ (อุน อุนหเดชกะ)